

VƯỜN HỒNG TƯ TÔN

Vườn Hồng Tư Tôn nằm tại thị trấn Sa Đéc, Đồng Tháp – một vùng đất nổi tiếng với nghề trồng hoa và cây cảnh.

Vào những năm 1949-1950, gia đình ông Tư Tôn là tá điền cho một địa chủ họ Hồ. Khi nghề làm bánh phồng tôm Sa Giang bắt đầu có tiếng, ông chủ họ Hồ của xí nghiệp này qua Pháp triển lãm sản phẩm và nhập máy. Vốn là người yêu thích hoa hồng, nên ông đã đem về vài giống hồng đẹp lạ ở phương Tây để thưởng thức. Do thấy ông Tư yêu nghề trồng hoa nên ông đã tặng ông Tư những giống hồng này. Sau thời gian được ông Tư chăm sóc những giống hồng đầu tiên đã phát triển tốt. Nên ông Tư đề nghị nhập hộ thêm cho ông 100 giống hoa hồng từ Pháp về (100 giống hoa hồng này đều có dán nhãn tên trong catalogue hoa hồng của Pháp thời bấy giờ). Trong số 100 cây hoa hồng ban đầu, nghệ nhân Tư Tôn đã giữ gìn, phát triển được 50 giống hồng thích nghi với môi trường, khí hậu Sa Đéc. Những cây hồng ở vườn hồng Tư Tôn cho hoa đẹp không thua kém gì trong ảnh catalogue của phương Tây.

Dịp Tết Nguyên Đán năm 1958-1959, các giỏ hồng của ông Tư Tôn có mặt ở Sài Gòn tại các vựa bông đường Nguyễn Trãi, chợ An Đông, bến xe Pétrus Ký. Từ đây, những người sành điệu chơi hoa, quý tộc ở đất Sài Thành ngạc nhiên trước các giống bông hồng đẹp, lạ. Năm 1960, nhiều người đã biết đến “Vườn hồng Tư Tôn” nằm tại Sa Đéc trên con đường bờ rạch Thông Lưu. Vườn hồng Tư Tôn cũng ngày một vang danh và trở thành một trong những địa điểm thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước thời bấy giờ. Nơi đây được xem như một vườn sinh vật cảnh tiêu biểu cho miền Tây nam bộ.

Sau giải phóng năm 1975, kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với lòng yêu nghề và tâm huyết ông Tư vẫn kiên trì gắn bó với nghề trồng hoa. Đến những năm 1990, đời sống khá lên và Vườn hồng của ông phát triển mạnh lại từ đó. Từ 1990 - 2005, là thời hoàng kim của vườn hồng, vào dịp lễ Tết mỗi ngày có từ 2.000 - 3.000 người đến thăm vườn. Hàng chục cuốn lưu bút ghi lại cảm nhận của du khách trong và ngoài nước đã từng đến Vườn Hồng Tư Tôn, trong đó có nhiều vị lãnh đạo, nhà thơ, văn nghệ sỹ, nhà khoa học, sinh vật cảnh. Đặc biệt vào năm 1997, Tổng thống nước Pháp Jacques Chirac lúc còn là thị trưởng đã đến đây và ký tên vào sổ lưu niệm.

Sau khi ông Tư mất, trải qua nhiều biến cố cùng với quá trình đô thị hoá nên thương hiệu Vườn hồng Tư Tôn bị mai một. Khoảng năm 2019, Vườn hồng Tư Tôn ngày xưa đã được người con thứ bảy phục dựng lại tại xóm Tân Huệ, phường Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc để tiếp nối truyền thống trồng hoa từ bao đời nay và là điểm tham quan tìm hiểu về nơi khai sinh hoa hồng Sa Đéc. Với mục đích giữ lại thương hiệu nổi tiếng bao đời của Nghệ nhân Tư Tôn và gắn với làng hoa Sa Đéc.

Khi đến tham quan Khu du lịch Vườn Hồng Tư Tôn, quý khách sẽ có dịp:

1. Tìm hiểu về các giống hoa hồng khác nhau: Bộ sưu tập hoa hồng với nhiều giống hồng khác nhau kèm theo thông tin chi tiết, đặc tính, xuất xứ của từng loài hoa sẽ mang đến cho quý khách những thông tin bổ ích về các loài giống hoa hồng.

2. Trải nghiệm hoạt động bơi thuyền ngắm hoa, tìm hiểu tập quán trồng hoa trên giàn của nông dân Làng hoa Sa Đéc: Du khách được trải nghiệm tự chèo thuyền từ khu vực hồ trung tâm men theo dòng sông xuyên qua khu trồng hoa trên giàn - tham quan tìm hiểu về cách trồng hoa độc đáo của nông dân Sa Đéc.

3. Khám phá, tìm hiểu về cội nguồn lịch sử làng hoa Sa Đéc qua Giai thoại Nghệ nhân Tư Tôn vang bóng một thời: Nhắc đến làng hoa Sa Đéc, không thể không nhắc đến nghệ nhân Tư Tôn, người đã sáng lập nên “vườn hồng” gắn với tên ông vang bóng một thời. Bắt đầu từ vườn hồng này, Sa Đéc hôm nay đã trở thành làng hoa, người làng hoa luôn tâm niệm và biết ơn người chủ vườn hồng danh tiếng ông Tư Tôn. Tại khu nhà truyền thống, quý khách có thể tìm hiểu về cội nguồn làng hoa Sa Đéc qua Giai thoại Nghệ nhân Tư Tôn, người được xem là 1 trong những bậc tiền nhân có công trong việc phát triển Làng nghề trồng hoa kiếng Sa Đéc.

4. Trải nghiệm cho cá Koi bú bình: Quý khách tự trải nghiệm cho những chú cá Koi bú bình sẽ mang lại cảm giác vô cùng độc đáo, khó quên.

5. Tham quan chụp ảnh các khu Vườn hoa: Với 2 phân khu Vườn hoa chính, được bố trí hài hòa, đặc sắc với những loài hoa theo mùa sẽ tạo không gian chụp ảnh vô cùng đẹp cho quý khách

6. Checkin các tiểu cảnh sống ảo: Chụp ảnh Cổng trời Bali, chơi trò chơi cảm giác mạnh Xích đu bay,....

7. Tham quan Vườn treo không khí: Quý khách có cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng khu vườn treo không khí – Loài cây sống không cần đất, có tác dụng hút các chất bụi bẩn trong không khí, giúp môi trường xung quanh trong lành hơn.